

สรุปผลการส่งเสริมพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่าง

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ )

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรฝึกอบรม	การรายงานผลการฝึกอบรม	
				รายงาน	ไม่รายงาน
๑	นายธีระพงษ์ เจริญรอย	รององค์การบริหารส่วนตำบล	หลักสูตรฝึกอบรม "ปรับปรุงตำแหน่งและเลื่อนระดับ" ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป การเคลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและการโอนระหว่าง อปท.ใหม่	รายงาน	
๒	นางณณอม ใจกา	ผู้อำนวยการกองคลัง	การปรับปรุงบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	รายงาน	
๓	นายธีรภัทร์ ฐมา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงซึ่งรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๔	พ.จ.อ.เชษฐา ศรีสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบรมหลักสูตร "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	รายงาน	
๕	นายสนธญา คูประสิทธิ์	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ	หลักสูตร "การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ"	รายงาน	
๖	นางสาธมนัสวี ยันการ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	การปรับปรุงบัญชี การบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)	รายงาน	
๗	นางสาธมนัสวี ยันการ	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับร่างกฎหมายว่าด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LITAX GIS)	รายงาน	
๘	นายรังสรรค์ นียมชาติ	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๘	นางสาวศุภกัญญา เหมเกษม	ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงซึ่งรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรฝึกอบรม	การรายงานผลการฝึกอบรม	
				รายงาน	ไม่รายงาน
๙	นายณัฐวุฒิ ฝั่งซ้าย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ	การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laaas)	รายงาน	
๑๐	นางจุไรรัตน์ จินดาวัลย์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laaas)	รายงาน	
๑๑	นางจุไรรัตน์ จินดาวัลย์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้	อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรองรับร่างกฎหมาย ว่าด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)	รายงาน	
๑๒	นางสาวนรินทร์น กภาพ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laaas)	รายงาน	
๑๓	นางสาวศิริมาศ บุญส่ง	ครู คศ.๒	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๑๔	นางรัชฎาพร มีปากดี	ครู คศ.๑	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย ฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๑๕	นางเพ็ญเนตร เขียวบุตร	ครู คศ.๑	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย ฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๑๗	นางสาวสุจิตรา โคตรขาว	ครู คศ.๑	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการ การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทย ฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรฝึกอบรม	การรายงานผลการฝึกอบรม	
				รายงาน	ไม่รายงาน
๑๘	นางนวนินทร์ คำแก้ว	ครู คศ.๑	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๑๙	นางระออบ บุบผา	ครู คศ.๑	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๒๐	นางศิริลักษณ์ สายกนก	ครู คศ.๑	สัมมนาการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	รายงาน	
๒๑	นายศักดิ์วุธ ใจยาว	ประธานสภา อบต.โนนสว่าง	ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รายงาน	
๒๒	นายธัมศักดิ์ รวยทรัพย์	สมาชิกสภา อบต.โนนสว่าง	ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รายงาน	
๒๓	นายกันต์ โอทาทะวงค์	สมาชิกสภา อบต.โนนสว่าง	ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รายงาน	
๒๔	นายอภิวัฒน์ ศรีบุญ	สมาชิกสภา อบต.โนนสว่าง	ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รายงาน	
๒๕	นายสาคร โคตรจาว	สมาชิกสภา อบต.โนนสว่าง	ฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารการประชุมสภาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑	รายงาน	